

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บันทึก

ที่	ผวก. ๒๘ /๒๕๖๕	เรียน	
จาก	ผวก.		
เรื่อง	การดำเนินการภายใต้ข้อบังคับ กพผ. ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบ กพผ. ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน		รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย
วันที่	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕		

ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้มีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๕ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ แจกแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ และการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ โดยสามารถนำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจกเวียนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการดำเนินการและมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยอนุโลม นั้น

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ กพผ. ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีความชัดเจนและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมถึงมีแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีที่หน่วยงานยังคงดำเนินการภายใต้ข้อบังคับ กพผ. ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบ กพผ. ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีอยู่เดิมก่อนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับ กพผ. ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ให้อำนาจ ผวก. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ผวก. จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานสามารถนำแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๕ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อาจกำหนดหรือสั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มาปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ทั้งนี้ การดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของข้อบังคับ กพผ. ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบ กพผ. ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖

การดำเนินการใด ๆ ตามบันทึกนี้ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วโดยสุจริตก่อนวันที่บันทึกนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติไปแล้วโดยชอบด้วยบันทึกนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงระยะเวลาตามที่หนังสือราชการแต่ละฉบับได้กำหนดไว้

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ



(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กองระเบียบปฏิบัติ

โทร. ๖๐๒๑๐, ๖๐๒๑๓